

Số: /VHTT

Kon Rẫy, ngày tháng năm

V/v đăng ký nhu cầu học trực tuyến
trên Nền tảng One Touch của Bộ
Thông tin và Truyền thông tổ chức

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1200/STTTT-BCVT&CNTT ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc đăng ký nhu cầu học trực tuyến trên Nền tảng One Touch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà (Nền tảng One Touch), tỉnh Kon Tum đăng ký tham gia và hoàn thành khóa học cho 158 học viên là thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn qua Nền tảng OneTouch bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm công tác chuyển đổi số, mà còn góp phần tiết kiệm thời gian, nguồn lực triển khai. Đây chính là một cách tiếp cận mới trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số.

Tiếp tục phát huy tính hiệu quả và ưu việt của hình thức triển khai trên, trong năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức các khoá bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số (*Dự kiến 12 khoá: Tổng quan về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Kiến thức nền tảng về chuyển đổi số; Dữ liệu số; Dữ liệu mở; Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước; Nền tảng tổng hợp phân tích dữ; Quản trị dữ liệu; Kết nối và chia sẻ dữ liệu; Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông; Bồi dưỡng kỹ năng số theo Khung Kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam; Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số, CNTT sử dụng ngân sách nhà nước; Kỹ năng an toàn trên môi trường số*) dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và trong các cơ quan báo chí, truyền thông (*nội dung, thời gian học Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi Kế hoạch về địa phương sau*).

Việc đăng ký tài khoản tập huấn trên Nền tảng One Touch của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giải quyết nhu cầu được hỗ trợ, đào tạo, tập huấn để nâng cao kỹ năng, kiến thức trong quá trình triển khai công tác chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương trong thời gian qua¹.

Để có cơ sở tham mưu UBND huyện², Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các đơn vị đăng ký số lượng học viên dự kiến tham gia các khóa học trên nền tảng One Touch trong năm 2023³ (**Thông tin đăng ký gồm: Họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ, điện thoại, email**).

* Danh sách gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin **chậm nhất đến hết ngày 06 tháng 7 năm 2023** để tổng hợp, tham mưu UBND huyện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện (báo cáo);
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Viết Thạch

¹ Khi lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành kiểm tra thực tế.

² Qua nội dung truyền đạt ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng HĐND&UBND huyện.

³ Đăng ký nhu cầu tham gia trước. Tùy vào nội dung khóa học sẽ cử cán bộ tham dự sau, không giới hạn số lượng đăng ký.